



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๖๙/๒๕๖๑

ด้วย นางอังคณา แวงเคอ ผู้แทนเฉพาะคดีของเด็กหญิงพรนภา มาตาพิทักษ์ ผู้ร้อง อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๙/๑๖๒ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ยื่นคำร้องว่า เด็กหญิงพรนภา มาตาพิทักษ์ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ซึ่งเป็นบุตรของนางสาวสุกัญญา เอี่ยมสุข กับนายอัครเดช มาตาพิทักษ์ ซึ่งบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เมื่อเด็กหญิงพรนภาเกิด นายอัครเดชได้เป็นผู้แจ้งเกิด ให้ใช้นามสกุล และอุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนแสดงออกต่อสาธารณชนทั่วไปว่า เด็กหญิงพรนภาเป็นบุตรของตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวสุกัญญาได้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ หลังจากนั้นเด็กหญิงพรนภาก็อยู่ในความปกครองของนายอัครเดชมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอัครเดชได้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากสมองข้าจากเหตุจราจร ภายหลังกายนายอัครเดชถึงแก่ความตาย เด็กหญิงพรนภา มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูกับบุคคลที่ทำละเมิดเป็นเหตุให้นายอัครเดชจนถึงแก่ความตาย รวมถึงขอรับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานประกันสังคมที่นายอัครเดชได้ประกันตนเอาไว้ แต่ไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีคำสั่งศาลว่าเด็กหญิงพรนภาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายอัครเดชเสียก่อน ผู้ร้องเป็นมารดาของนายอัครเดช มีความสัมพันธ์กับเด็กหญิงพรนภาในฐานะเป็นย่า และเป็นญาติสนิทของเด็กหญิงพรนภา เมื่อเด็กหญิงพรนภา เป็นผู้เยาว์และไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมที่จะสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งว่าเด็กหญิงพรนภาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายอัครเดชได้ ผู้ร้องจึงร้องขอต่อศาลแทนเด็กหญิงพรนภา เพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่า เด็กหญิงพรนภาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ เด็กหญิงพรนภา มาตาพิทักษ์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอัครเดช มาตาพิทักษ์ ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี